



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นพลังทางสังคม
 แผนแม่บทย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ตัวชี้วัด	ปี 2566
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน
ดัชนีวัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	10

แผนงานยุทธศาสตร์	เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ	ส่งเสริมการค้าเนืองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก	พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัตถุประสงค์	เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	-
2 โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	1 แห่ง
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 56
4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 3

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด	หน่วยงาน -
2	ประสานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ (เป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายแผน) ในพื้นที่เพื่อ 2.1 งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.2 ส่งเสริม แนะนำการค้าเนืองงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการนำโครงการตามแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 คน) 2.4 ให้ความรู้ในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ 2.5 แนะนำส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการค้าเนืองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาอาชีพ ช่องทางการสร้างรายได้ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มอาชีพฯ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการ	แห่ง - ราย - แห่ง -

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	งานเลขที่ พรด.26
งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวมทั้งสิ้น	21,920
รวมงบประมาณกิจกรรม 1	-
1. งบดำเนินงาน	-
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ	-
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)	-
2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 6,800 บาท	-
2.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งฯ กลุ่มชาวบ้านละ 6,800 บาท	-
2. งบเงินอุดหนุน	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)		
	2.6 แนะนำ ส่งเสริม กลุ่มชาวบ้าน ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้ 1) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 2) แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ (กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย)	แห่ง	-	
3	โครงการร้อยใจรักษ์ แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ดังนี้ 1) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 2) แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ (กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย)	แห่ง	-	
4	โครงการพัชรสุธาชวนรักษ์ แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัชรสุธาชวนรักษ์ ดังนี้ 1) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัชรสุธาชวนรักษ์ให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 2) แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ (กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย)	แห่ง	-	
5	โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ดังนี้ 1) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 2) แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ (กลุ่มชาวบ้าน ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน เป้าหมายแห่งละ 20 ราย)	แห่ง	-	
6	ปฏิบัติ/ดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานโครงการที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนดกำหนด รวมทั้งหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ	-	
7	รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ครั้ง	-	

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง		งานเลขที่ พรด.26
งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	กิจกรรม 2 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3-6 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ ตามที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	โรงเรียน 1
2	จัดกิจกรรมหรือแนะนำการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียน ได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ	โรงเรียน 1
3	รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ (โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 1 วัน)	โรงเรียน 1 ราย 12
4	ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามคำแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	โรงเรียน 1
5	แนะนำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โดยส่งเสริม แนะนำ และติดตามการพัฒนาอาชีพ ช่องทางการสร้างรายได้ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ	กลุ่มอาชีพฯ -
6	พิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณงเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน	รายการ 1
7	<u>ปฏิบัติ/ดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนดกำหนด</u> <u>รวมทั้งหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>	โครงการ 1
8	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ครั้ง 12
1	กิจกรรม 3 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี" ตามช่วงชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3-6 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อโรงเรียน โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ ตามที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	โรงเรียน -
2	จัดกิจกรรมหรือแนะนำการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียน ได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมฯ	โรงเรียน -
3	รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปแนวทางที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน สมาชิกสหกรณ์ (โรงเรียนละ 12 คน จำนวน 1 วัน)	โรงเรียน - ราย -
4	ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามคำแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	โรงเรียน -
5	<u>ปฏิบัติ/ดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนดกำหนด</u> <u>รวมทั้งหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>	โครงการ -
6	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ครั้ง -

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	งานเลขที่ พรด.26
งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวมงบประมาณกิจกรรม 2	9,620
1. งบดำเนินงาน	8,620
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,620
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ	1,900
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)	6,720
2.1) ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท	6,720
2. งบเงินอุดหนุน	1,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000
1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-
-	-
1. งบดำเนินงาน	-
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ	-
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)	-
2.1) ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท	-

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	กิจกรรม 4 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ยังคงใช้ชื่อเดิม) สำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร จัดเก็บข้อมูลด้านพันธุ์ไม้ และประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล/โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์/โรงเรียนในพื้นที่นิคมสหกรณ์/ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ครั้ง -
2	ประสาน และสำรวจพันธุกรรมพืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในพื้นที่นิคม/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด เพื่อสำรวจและจัดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมของพืชท้องถิ่นตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตามที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	หน่วยงาน -
3	จัดทำ/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชของชุมชน/สมาชิกสหกรณ์ พร้อมสำรวจพันธุ์พืชในแปลงสาธิต ตามแนวทางที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	แห่ง -
4	มอบหมายเจ้าหน้าที่ในนิคมสหกรณ์/ศูนย์สาธิตสหกรณ์/จังหวัด อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช	คน -
5	ปฏิบัติ/ดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนดกำหนด รวมทั้งหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ -
6	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ครั้ง -
1	กิจกรรมที่ 5 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ยังคงใช้ชื่อเดิม) ประสานงาน ติดต่อกับ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2
2	ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ทุกช่องทางก่อนการจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่	ครั้ง 4
3	ดำเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามแนวทางโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ราย/ครั้ง 300/4
4	ปฏิบัติ/ดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนดกำหนด รวมทั้งหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ 1
5	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ครั้ง 4
6	รายงานผลการดำเนินงานในระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร	ครั้ง 4

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง		งานเลขที่ พรด.26
งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
1. งบดำเนินงาน		-
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		-
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร จัดเก็บข้อมูลด้านพันธุ์ไม้ฯ แห่งละ 2,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพืชภายในแปลงสาธิต แห่งละ 5,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ตามที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด		-
1. งบดำเนินงาน		9,100
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,100
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ (ถัวจ่าย) ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ		9,100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	กิจกรรม 6 : ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกให้นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงานและในการดำเนินชีวิต ตามแนวทางที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	แห่ง 5
2	ประชุมชี้แจงคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้	ครั้ง 1
3	คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามแนวทางโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กองประสานงาน โครงการพระราชดำริกำหนด	แห่ง 2
4	<u>ปฏิบัติ/ดำเนินการตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนดกำหนด</u> <u>รวมทั้งหนังสือหรือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>	โครงการ 1
5	รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด	ครั้ง 12

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง		งานเลขที่ พรด.26
งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
1. งบดำเนินงาน		3,200
1.1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)		3,200
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ		1,300
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		1,900
2.1) ประชุมชี้แจงคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ		

เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/
โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด
- เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- กรณีที่เกิดโครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองประสานงานโครงการพระราชดำริทราบด้วย

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

1. อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายโดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. ห้ามมิให้ก่อนที่ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้น ผู้ก่อนที่ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
4. หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕